



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี มาให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำเนินงานของกิจการสภาโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิเชียร แก้วกล้า)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิเชียร แก้วกล้า	ประธานสภา อบต.	วิเชียร แก้วกล้า	ส.อบต.หมู่ ๑
๒	นายสุรศักดิ์ มีทรัพย์	รองประธานสภา อบต.	สุรศักดิ์ มีทรัพย์	ส.อบต.หมู่ ๓
๓	นายเสนอ จันทร์งาม	เลขานุการสภา อบต.	เสนอ จันทร์งาม	ส.อบต.หมู่ ๙
๔	นายชัยยงค์ กองสุข	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ชัยยงค์ กองสุข	
๕	นายจรงค์ ลากจิตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	จรงค์ ลากจิตร	
๖	นายจรูญ จันทร์งาม	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	จรูญ จันทร์งาม	
๗	นายสงวน แก้วกล้า	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	สงวน แก้วกล้า	
๘	นางรุ่งอรุณ จันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	รุ่งอรุณ จันทร์	
๙	นายจिरา เสาทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	จिरา เสาทอง	
๑๐	นายสวัสดิ์ กอแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	สวัสดิ์ กอแก้ว	
๑๑	นายบัญญัติ แก้วกล้า	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	บัญญัติ แก้วกล้า	

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๑ คน

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน ๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฉัตรดนัย สร้อยจิตร	นายก อบต.หนองเมธี	ฉัตรดนัย สร้อยจิตร	
๒	นายเข้มพร วันละ	รองนายก อบต.หนองเมธี	เข้มพร วันละ	
๓	นางสมเกียรติ ยอดสิงห์	รองนายก อบต.หนองเมธี	สมเกียรติ ยอดสิงห์	
๔	นายสง่า พิศเพ็ง	เลขานุการนายก อบต.หนองเมธี	สง่า พิศเพ็ง	
๕	นายประสิทธิ์ อุดหนุน	รองปลัด อบต.หนองเมธี	ประสิทธิ์ อุดหนุน	
๖				
๗				
๘				
๙				

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา



นายเสนอ จันทร์งาม เลขานุการสภาฯ	-บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมาชิกฯได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายวิเชียร แก้วกล้า ประธานสภาฯ	-ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านรองฯ /เลขานุการนายกฯ/รองปลัดฯ/ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ สมาชิกฯได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุม
เริ่มประชุมเวลา ระเบียบวาระที่ ๑	๐๙.๓๐ น. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายวิเชียร แก้วกล้า ประธานสภาฯ	-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีได้ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้สภาองค์การบริหารร่วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติรับรอง มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรขอเชิญครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี-
นายวิเชียร แก้วกล้า ประธานสภาฯ	-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาฯว่าครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่
นายเสนอ จันทร์งาม เลขานุการสภาฯ	-มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุม
นายวิเชียร แก้วกล้า ประธานสภาฯ	เมื่อครบจำนวนเป็นองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม	รับรองด้วยเสียง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
นายวิเชียร แก้วกล้า ประธานสภาฯ	๔.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ วาระที่ ๒ ขึ้นแปร



นายเสนอ จันทร์งาม
เลขานุการสภาฯ

ญัตติ ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔๔ วรรคสอง ภายใน
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรและจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อม
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
ต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้นข้อ ๕๑
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อื่น

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภาฯ

-เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว จากการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้ว
และได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติประกอบด้วย

- ๑.นายจรูญ จันทร์งาม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ๒.นายจิรา เสาทอง คณะกรรมการแปรญัตติ
- ๓.นายบัญญัติ แก้วกล้า เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

โดยที่คณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดนัดประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง
ปฏิบัติงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น เนื่องจากคณะกรรมการแปร
ญัตติได้มีมติคงร่างเดิม จึงขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป

นายจรูญ จันทร์งาม
ประธานกรรมการแปรฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ



วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละส่วนโดยละเอียดแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อความใด เห็นว่า ข้อความในงบประมาณรายจ่ายรายการต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติคงไว้ตามร่างเดิมและให้ส่งรายงานความเห็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีทราบต่อไป

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภาฯ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว ก่อนจะลงมติ จะเปิดโอกาสให้สมาชิก อบต.หนองเมธีได้แสดงความคิดเห็น อภิปรายโดยไม่มีการลงมติ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เชิญเสนอได้

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความเห็นแล้ว ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกว่าอยู่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

นายเสนอ จันทร์งาม
เลขานุการสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน ครบองค์ประชุม

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภาฯ

-เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้เช่นเดิมหรือไม่

มติที่ประชุม

เมื่อเวลา ๑๑.๕๕ น.ที่ประชุมสภา อบต.หนองเมธี มีมติดังนี้

เห็นชอบให้คงร่างเดิมด้วยเสียง ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมด้วยเสียง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๐ เสียง

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภาอบต.

สรุป ที่ประชุมมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานกรรมการ
ที่ประชุม

ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมชั่วคราว และขอนัดประชุมต่อในเวลา ๑๓.๓๐น. เพื่อพิจารณาในวาระ ๓ และระเบียบวาระอื่นๆต่อไป
-รับทราบ-

-----พักเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น-----

นายเสนอ จันทร์งาม
เลขานุการ

บัดนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อนับสมาชิก อบต.ในที่ประชุมแล้ว พบว่า ครบองค์ประชุม ดังนั้น ขอเชิญประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภา อบต.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอประชุมในระเบียบวาระต่อไป



วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภา อบต.

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๕๒ กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ดังนั้นจึงขอถามที่ประชุมสภาฯว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก่อนมีการลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจำนวนองค์ประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมหรือไม่

นายเสนอ จันทร์งาม
เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาอบต.หนองเมธี ทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน อยู่ในที่ประชุม ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภา อบต.

เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

เวลา ๑๔.๒๐ น. ที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

เห็นชอบด้วยเสียง	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยเสียง	๐	เสียง
งดออกเสียง	๐	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายวิเชียร แก้วกล้า
ประธานสภาฯ

-ในวาระนี้มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญเสนอได้

นายฉัตรดนัย สร้อยจิตร
นายก อบต.หนองเมธี

แจ้งเรื่องกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าคณะกรรมการดำเนินงานจะมีการประชุมหารือกันเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคมนี้ โดยใจความสำคัญจะเน้นการจัดเตรียมสถานที่บริเวณการจัดงาน และโดยรอบ รายละเอียดของงานและการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน อยากรู้ก็ตามขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งตามกำหนดการที่ได้รับแล้ว

นายจรูญ จันทร์งาม
ส.อบต. ม. ๕

กล่าวถึงการโอนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีที่ส่งผลให้ไม่ได้คะแนนการประเมิน LPA ในตัวชี้วัดนี้ จะมีแนวทางอย่างไรให้มีการโอนงบประมาณน้อยลงหรือไม่มีการโอนงบประมาณเพื่อให้ได้ผลคะแนนดีขึ้น

นายประสิทธิ์ อุดหนุน
รองปลัด อบต.

กล่าวชี้แจงการโอนงบประมาณว่า อบต.หนองเมธีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เพียงพอแต่ละหมวดรายจ่ายโดยเทียบเคียงกับการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาและกับสถานการณ์ความเป็นจริงปัจจุบัน เมื่อข้อเท็จจริงพบว่ามีภาระงานอื่นหรือมีความจำเป็นอื่นเกิดขึ้นและไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอ จำเป็นจะต้องโอนงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อภาระงานนั้นๆ โดยการโอนจะโอนจากแผนงานโครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว หรือได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินคงเหลือก็สามารถโอนมาใช้จ่ายตามแต่สภาพการณ์ในขณะนั้น เช่น งบประมาณเงินเดือนฝ่ายประจำแม้จะไม่มีคนครองตำแหน่งก็ตามแต่ต้องตั้งไว้ให้เพียงพอครบทุกตำแหน่งทุกอัตรา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีมีตำแหน่งว่างจำนวนมากทั้งข้าราชการและพนักงานจ้าง ดังนั้นจะมีเงินส่วนที่ไม่ถูกนำไปใช้จำนวนมาก หากมีความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคใดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอ ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะโอน

งบประมาณเพื่อผลของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แม้สุดท้ายผลคะแนนจะได้น้อยหรือไม่ได้
เลยแต่งบประมาณที่เหลือจำนวนมากดังกล่าวได้นำไปตอบสนองต่อประชาชนหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

นายวิเชียร แก้วกล้า มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วขอปิดประชุม
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๕๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายเสนอ จันทร์งาม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม
๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายจิรา เสาทอง)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)



(นายบัญญัติ แก้วกล้า)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)



(นายสงวน แก้วกล้า)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภา อบต.หนองเมธี เมื่อคราวประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายวิเชียร แก้วกล้า)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี